

## Tưởng Niệm Anh Hùng Khu Trục Thiểu Tá Nguyễn Gia Tập



### Gương Trung Liệt!

(Sáng ngày 30/4 năm 1975, trong lúc đoàn quân rừng rú của CS hùng hổ vào tiếp thu Sài Gòn, thủ đô của miền Nam VN đã được bỏ ngỏ, thì tại tiền đình của BTL Không Quân, Thiếu Tá Khu Trục Nguyễn Gia Tập uy nghiêm trong bộ lễ phục, quỳ lạy “thất tổ cứu huyền” của dòng họ, và “hồn thiêng sông núi”, nói lời vĩnh biệt với gia đình, rồi ông bình tĩnh kê khẩu súng vào đầu tự sát để giữ trọn lòng trung với Tổ Quốc.)

### Trần Ngọc Nguyên Vũ

\*\*\*\*\*

Mỗi năm cứ đến ngày tang lễ  
Ai chít khăn xô đứng giữa trời  
Nghỉ ngút khói trầm nhang kết tủa  
Anh hồn tử sĩ hiện chơi vơi.  
Nhớ anh nêu tấm gương trung liệt  
Làm rạng danh con cháu Lạc Hồng  
Lấy máu rửa trong dòng nước đục  
Một đời trọn đạo với non sông.  
Trải qua hơn bốn ngàn năm sử  
Anh-Hùng Nữ-Kiệt dựng gian-san  
Trưng Ngô Đinh Lý Trần Lê Nguyễn  
Anh tấu lên theo khúc nhạc vàng.  
Tháng Tư trời đổ cơn mưa Hạ  
Trần gian vùn vù đám mây đen  
Truy điệu Anh-Hùng dân tộc Việt  
Tổ Quốc tri ân vọng tiếng kèn.

Trần Ngọc Nguyên Vũ  
(Mùa tưởng niệm!)

## Lời dẫn nhập:

Trong lúc đất nước lâm nguy, đại cuộc còn đang nghiêng ngửa, thì đã có nhiều kẻ manh tâm tìm đường chạy trốn chối bỏ trách nhiệm, làm ô danh dòng chính sử. Nhưng bên cạnh vết nhơ đó, may mắn thay còn có những tấm gương trung liệt của những bậc anh hùng nữ kiệt, tỏa ánh sáng chói ngời cho ngàn sau chiêm ngưỡng...Họ! Những con người của “thế hệ màu tím hoa sim” là những người đã viết lên những dòng sử cuối cùng trên trang quân sử bi hùng của dân tộc...Và cũng chính họ là những người đã lấy máu mình gột sạch vết nhơ dính trên trang sử cuối, trước khi nó được khép lại...Những tên tuổi như: Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng, Lê Nguyên Vỹ, Trần Văn Hai, Phạm Văn Phú, Hồ Ngọc Cẩn, Lê Văn Long, Nguyễn Gia Tập, Trương Phùng, Trang Văn Thành, Tào Thuận, Nguyễn Mạnh Dzũng...và còn biết bao nhiêu những anh hùng nữ kiệt vô danh khác đã hy sinh tính mạng mình để mang lại niềm hãnh diện cho con cháu đời sau khi đọc những dòng chính sử của cha ông để lại.

### Tiểu sử về Anh Hùng Khu Trục Thiểu tá Nguyễn Gia Tập:

Thiểu tá Nguyễn Gia Tập sinh năm 1943, gia nhập Không Quân năm 1964 thụ huấn khoá 64D phi hành, sau đó đã tốt nghiệp T-28 ở Randolph AFB, Texas, và tốt nghiệp TopGun khoá A-1H ở Hurlburt Field, FL.

Sau khi hoàn tất các khoá huấn luyện về nước anh được chuyển về phục vụ ở Phi Đoàn 514, 518 Biên Hoà. Anh là một phi công rất lầy lừng, lập rất nhiều chiến công trong các chiến dịch hành quân cấp Sư Đoàn, Quân Đoàn. Sau đó anh đã được tuyển chọn để làm sĩ quan liên lạc cho trường bay huấn luyện Keesler, Hoa Kỳ. Trong thời gian này anh đã góp công rất nhiều vào việc giúp đỡ, chỉ dẫn các SVSQ yếu kém để khỏi bị loại vì thiếu khả năng bay bổng. Hết nhiệm kỳ anh trở về phục vụ tại Khối Đặc Trách Khu Trục/BTLKQ.

Vào ngày 30 tháng tư năm 75, sau khi nghe được lệnh buông súng đầu hàng của TT Dương Văn Minh, Th/tá Nguyễn Gia Tập đã rút súng bắn vào mình tự sát, quyết thà chết chứ không để rơi vào tay kẻ thù.

Trong quân chủng Không Quân, có Th/tá Nguyễn Gia Tập cũng là một anh hùng vị quốc vong thân. Ngày 30-4-75, như các danh hùng tướng Nguyễn Khoa Nam, Lê Văn Hưng, Trần Văn Hai, Lê Nguyên Vỹ, Phạm Văn Phú. Cái chí khí đầy kiêu hùng bất khuất của Thiểu tá Nguyễn Gia Tập rất xứng đáng là một anh hùng liệt sĩ chết vinh, không sống nhục. Đó cũng là gương soi cho hậu thế!

\*\*\*\*\*

### Buổi Phong Thần...

(Nhân ngày Quốc-Hận! Xin thả một nén nhang lòng, cúi đầu tưởng-niệm đến những chiến-sĩ anh-hùng của QLVNCH đã hy-sinh cho lý-tưởng tự-do của dân-tộc, và xin nghiêng mình chiêm-ngưỡng cái chết bi-tráng của Thiểu-Tá KQ Nguyễn Gia-Tập, Phi-công khu-trục A1. Trong giây phút vô-cùng tuyệt-vọng của đất nước, anh đã hiên-ngang mỉm cười, lấy máu mình hòa cùng với những dòng máu bất-khuất khác để giải oan, và rửa hờn cho Quân-Lực oai-hùng của miền Nam Việt Nam. Tổ-Quốc tri-ân các anh!)

### Trần Ngọc Nguyên Vũ

\*\*\*\*\*

Tôi vẫn nợ anh một lời trần-trối  
Buổi chia-ly cạnh vũng máu bên đường  
Anh kiêu-bạc vẫy tay chào vĩnh-biệt  
Nhấn nhủ ngày về giải-thoát quê-hương.  
Anh lính chiến những anh-hùng bất-tử  
Đã bao lần nổi gót bước tiên-nhân  
Cơn quốc biến hy-sinh cho đại-cuộc  
Để ngàn sau chiêm-ngưỡng buổi phong thần.  
Nơi anh nghỉ có Hòn Thiêng Sông Núi  
Cùng cỏ cây ru mãi khúc tình-ca  
Ôi thương quá bản tình-ca dân-tộc  
Mấy mùa đau theo vận nước nhạt-nhòa.  
Trong hiu-quạnh ngậm-ngùi cho thế-sự  
Trên hoang-tàn đổ nát cuộc tang-thương  
Đêm buồn xuống vành khăn xô quần-quạ  
Nắm mồ hoang ai nhỏ lệ canh trường.  
Anh lính chiến tên anh còn vọng mãi  
Trên từng trang quân-sử thật bi-hùng  
Dòng huyết-sử tuôn trào như thác đổ  
Khóc anh-hùng phiêu-dạt cõi mông-lung.  
Anh lính chiến nghe chẳng lời tâm-nguyện  
Rồi một ngày khi đất nước an-hòa  
Xin được đến quỳ chân bên mộ-chí  
Lễ giải oan hồn tử-sỹ thăng-hoa.

### Trần Ngọc Nguyên Vũ

Anh Hùng Khu Trục cố Thiếu Tá Nguyễn Gia Tập

---&&&---

(xin thấp nén hương lòng, kính dâng những Người Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hoà đã anh dũng hy sinh cho chính nghĩa, cho Tổ Quốc Việt Nam)

### Tưởng Nhớ

Lòng tôi, một nén hương, thành kính  
Xin thấp và xin tưởng nhớ Người  
Hỡi những Anh Hùng dân tộc Việt  
Máu xương Anh hiến dựng xây đời  
Vì yêu dân, nước nên Anh nhận  
Trách nhiệm người trai buổi nhiều nhương  
Tôi cảm ơn Anh, tôi ngưỡng phục  
Tấm lòng son sắt với quê hương!  
Anh đem dũng cảm, đem kinh lược  
Chiến đấu, Anh ngăn bước giặc thù  
Nguy hiểm không sờn, không nhụt chí  
Cho dầu gục ngã giữa âm u ...  
Dakto, An Lộc hay Rừng Sát  
Quảng Trị, Pleime hoặc Hạ Lào

Anh đã hào hùng trong chiến thắng  
Hào hùng trong cả bước gian lao!  
Hoàng Sa, Bến Hải xuôi Đồng Tháp  
Có dấu chân Anh khắp bốn vùng  
Xương máu Anh trong từng mạch đất  
Trong từng nhịp thở của non sông!  
Hồn Anh hoà với hồn sông núi  
Dấu chẳng bia xanh, chẳng sử vàng  
Nhưng đã muôn đời dân tộc Việt  
Nhớ ơn bồi đắp, giữ giang san!  
Trong từng giọt nước, từng thân cỏ  
Phảng phất như Anh đã mỉm cười  
Có tháng Tư nào loang máu đỏ  
Quê buồn như mắt lệ Anh rơi !!!  
Tháng Tư, ôi tháng Tư oan nghiệt  
Ai xé mà tan những mảnh đời  
Những gói poncho không đất phủ  
Những đau buồn muôn kiếp khôn nguôi  
Tháng Tư, ôi tháng Tư đau xót  
Có những người trai chết vội vàng  
Và có những người không sống nhục  
Chọn cho mình cái chết vinh quang!  
Anh hy sinh thế vì dân, nước  
Tôi biết ơn và thương tiếc anh  
Anh, đã Anh Hùng dân tộc Việt  
Cho dù hoang mộ có VÔ DANH!

**Ngô Minh Hằng**

[www.vietnamvanhien.org](http://www.vietnamvanhien.org)



An Lạc & Tự Chủ

**VIỆT NAM VĂN HIẾN**

[www.vietnamvanhien.info](http://www.vietnamvanhien.info)



**TỪ SÁCH VĂN HIẾN TRÊN MẠNG VỚI HƠN 12200 TÁC PHẨM & TIẾT MỤC**